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เริ่มประชุม เวลา 10.00น. 

ระเบียบวาระท่ี 1   - เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์  เรื่องการลาของสมาชิกดังนี้ นางสุกัลยา สุทธานันท์ ครับ 
(ประธานสภาฯ) เรื่อง แผนการดำเนินงาน เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2567 ขอเชิญ หัวหน้าสำนักปลัด ครับ 
นางพัทธนันท์ ประสารกก -เรื่องแผนการดำเนินงาน เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2567 ตามท่ี ทีป่ระชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
(หัวหน้าสำนักปลัด) ตำบลบ้านพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 ที่ประชุมเห็นชอบ

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน จำนวน 12 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,169,400.-บาท ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านพระ และประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และประกาศใช้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 

ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ค่ะ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1 

 วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 

นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์ ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1  

(ประธานสภาฯ)        เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

 รับรองด้วยครับ    

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  

 3 พฤษภาคม 2567 เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี 3  - เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

  3.1 เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 

  1. รายงานสถานะการเงินการคลัง 

นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์  ขอเชิญ ผอ.กองคลัง ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นางรัตนา  กองขุนชาติ รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน อบต.บ้านพระ 
(ผอ.กองคลัง)  ณ วันที่ 8 พ.ค. 2567 เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่  30 ก.ย.

2566 จำนวน 112,186,399.44บาท หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 971,360.48บาท คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ จำนวน 66,137,338.96บาท หักเงินทุนสำรองเงิน
สะสมที่ได้รับอนุมัติและในปีปัจจุบัน จำนวน 6,206,500.-บาท เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 

 
/วันที่... 
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 วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน  71,348,967.44บาท คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงิน

ฝากธนาคารที่นำไปใช้ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 จำนวน 131,303,605.40บาท ค่ะ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

2. การจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขนาด 3.00x 5.30 เมตร 
จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง งบประมาณ 150,000.-บาท บริเวณคลองสวนพริก ระหว่าง   
หมู่ที่ 4 กับ หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านพระ 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ ขอเชิญ นายกฯ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ ในปีพุทธศักราช 2567 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(นายก อบต.บ้านพระ) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567    

ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่10 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และสมพระเกียรติ  ซุ้มนี้จะติดตั้งบริเวณคลองสวนพริก 
ระหว่างหมู่ที่ 4 กับ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพระ ครับ  

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขนาด 

3.00x 5.30 เมตร จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง งบประมาณ 150,000.-บาท บริเวณคลอง
สวนพริก ระหว่างหมู่ที่ 4 กับ หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านพระ เป็นเอกฉันท ์
 3. การจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขนาด 4.35x 4.50 เมตร 
จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 350,000.-บาท พร้อมติดตั้ง บริเวณหน้าที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านพระ  

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ ขอเชิญ นายกฯ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซุ้มนี้ติดตั้ง บริเวณหน้าที่ทำการองค์การ  
(นายก อบต.บ้านพระ) บริหารส่วนตำบลบ้านพระ ครับ 
นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขนาด 

4.35x 4.50 เมตร จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 350,000.-บาท พร้อมติดตั้งบริเวณ 
 หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เป็นเอกฉันท ์

4. การจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขนาด 3.50x 4.50 เมตร 
จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง งบประมาณ 250,000.-บาท บริเวณหน้าศูนย์ OTOP หมู่ที่ 15 
ตำบลบ้านพระ   
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นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ ขอเชิญ นายกฯ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซุ้มนี้ติดตั้งบริเวณหน้าศูนย์ OTOP หมู่ที่ 15  
(นายก อบต.บ้านพระ) ตำบลบ้านพระ ครับ 
นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขนาด 

3.50x 4.50 เมตร จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง งบประมาณ 250,000.-บาท บริเวณหน้า
ศูนย์ OTOP หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านพระ  เป็นเอกฉันท ์
5. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ 10 ที่ดินนายจรูญ เจือจาน งบประมาณ 
152,600.-บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560-2567) หน้า 164 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ ขอเชิญ คุณสวิล ตระกูลป้อง ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสวิล ตระกูลป้อง เนื่องจากในหน้าแล้ง น้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
(ส.อบต.ม.10) ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านช่วยพิจารณาด้วยค่ะ 
นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื ่อการเกษตร หมู ่ 10 ที ่ดิน       

นายจรูญ เจือจาน งบประมาณ 152,600.-บาท(ตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ.2560-
2567) หน้า 164 เป็นเอกฉันท ์
6. โครงการติดตั้งราวกันตกหมู่ 10 เส้นดงกระจายซอย 5 บริเวณที่ดิน นางบุญช่วย อวย
กลาง งบประมาณ 15,100.-บาท (ตามแผนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2566) หน้า21 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ ขอเชิญ นางสวิล ตระกูลป้อง  ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสวิล ตระกูลป้อง เดิมมีการขุดบ่อไว้ และได้มีถนนตัดผ่านชิดขอบสระ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไป-มา  
(ส.อบต.ม.10) จึงขอติดตั้งราวกันตก ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านช่วยพิจารณาด้วยค่ะ   
นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการติดตั้งราวกันตกหมู่ 10 เส้นดงกระจายซอย 5 บริเวณ

ที่ดิน นางบุญช่วย อวยกลาง งบประมาณ 15,100.-บาท (ตามแผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566) 
หน้า 21 เป็นเอกฉันท ์
7. โครงการติดตั้งราวกันตกหมู่ 10 เส้นดงกระจายซอย 6 บริเวณบ้านนายสำรวย มีธรรม 
งบประมาณ 27,000.-บาท (ตามแผนเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566) หน้า 22 
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นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ ขอเชิญ นางสวิล ตระกูลป้อง ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสวิล ตระกูลป้อง ขอติดตั้งราวกันตก เส้นดงกระจายซอย 6 บริเวณบ้านนายสำรวย มีธรรม เพ่ือป้องกัน 
(ส.อบต.ม.10) การเกิดอุบัติเหตุกับผู้สัญจรไป-มาค่ะ ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านช่วยพิจารณาด้วยค่ะ   
นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการติดตั้งราวกันตกหมู่ 10 เส้นดงกระจายซอย 6 บริเวณ

บ้านนายสำรวย มีธรรม งบประมาณ 27,000.-บาท (ตามแผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566) 
หน้า 22 เป็นเอกฉันท ์
8. โครงการติดตั้งราวกันตกหมู่ 10 เส้นดงกระจายซอย 9 งบประมาณ 35,000.-บาท (ตาม
แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566) หน้า 22  

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ ขอเชิญ นางสวิล ตระกูลป้อง ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสวิล ตระกูลป้อง ติดตั้งราวกันตก เส้นดงกระจายซอย 9 เพ่ือป้องกันการเกิดอันตรายต่อประชาชน  ขอให้ 
(ส.อบต.ม.10) สมาชิกสภาฯทุกท่านช่วยพิจารณาด้วยค่ะ  
นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ ่ายขาดเงินสะสมโครงการติดตั ้งราวกันตกหมู ่ 10 เส้นดงกระจายซอย 9 

งบประมาณ 35,000.-บาท (ตามแผนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2566) หน้า 22 เป็นเอกฉันท ์
ระเบียบวาระท่ี 4  - เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)   
นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญ ผอ.กองช่าง ครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์ ตามที่ตะวันออก ก๊อปปี้เออร์ เซนเตอร์ ได้มีหนังสือบริจาคเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น Konica 
(ผอ.กองช่าง)   BHC221(Demo) จำนวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ประโยชน์ในทางราชการ เนื่องจากองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลบ้านพระ แจ้งว่าเครื่องถ่ายเอกสารรุ่น Konica BHC221(Demo) เกิดชำรุดและ  
ไม่มีอะไหล่ซ่อมแซม ทางตะวันออก ก๊อปปี้เออร์ เซนเตอร์ จึงขอเปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสาร  
รุ ่น Konica BHC364e ใช้แทนเครื ่องถ่ายเอกสารรุ ่น Konica BHC221(Demo) เพื ่อใช้
ประโยชน์ในทางราชการต่อไป ครับ 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติด้วยการยกมือด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ)   
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น Konica BHC364e ใช้แทนเครื่องถ่ายเอกสาร

รุ่น Konica BHC221(Demo) เป็นเอกฉันท์  
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นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ขอเชิญ คุณจรวยศรี อัศวเวทสถิต ครับ 
(ประธานสภาฯ)    
นางจรวยศรี อัศวเวทสถิต แจ้งเรื่อง ธงชาติ/ธงตราสัญลักษณ์ ตามรายทาง ถ้าสีซีดจางหรือดำขอให้เปลี่ยนด้วยค่ะ 
(ส.อบต.ม.4) 
นายปราโมทย์ เนียรมงคล สอบถามเรื่องสำรวจซอยกลางทุ่ง ที่จะนำกล้องไปสำรวจ ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว 
(ส.อบต.ม.17)  ครับ และขอสอบถามกองช่างว่าช่างที่สามารถเขียนแบบได้มีกี่คนครับ 
นายนรัตน์ วินุราช  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี มีโครงการก่อสร้างรั้วเหล็กรอบสระหนองยายเกิด ดำเนินการ 
(ส.อบต.ม.19)  ไปขั้นตอนไหนแล้วครับ  
นางสวิล ตระกูลป้อง  เรื่องฝายน้ำล้นของหมู่ 10 ยังมีโครงการในแผนฯหรือไม่ค่ะ 
(ส.อบต.ม.10)  เรื่องประปาส่วนภูมิภาค ซอย 4 ได้ดำเนินการลงไปสำรวจให้หรือยังค่ะ 
นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์ หมู่ 17 เรื่องสำรวจเส้นซอยกลางทุ่ง อยู่ในขั้นตอนการสำรวจเพื่อจัดทำแผนฯ  
(ผอ.กองช่าง)  กำลังดำเนินการอยู่ครับ ซึ่งโครงการมีทุกหมู่หลายโครงการ แต่ทุกหมู่จะสำรวจเสร็จพร้อมกัน  
  และผมจะติดตามให้ว่าอยู่ขั้นตอนไหนแล้ว เพื่อจัดทำแผนใหม่ครับ, เรื่องช่างเขียนแบบ ช่าง
  สามารถเขียนแบบได้เกือบทุกคน แต่ละคนจะชำนาญไม่เหมือนกันครับ  
นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ เรื่องธงชาติ/ธงตราสัญลักษณ์ ตามรายทาง จะรีบดำเนินการเปลี่ยนให้ทันทีครับ 
(นายก อบต.บ้านพระ)  เรื่องรั้วเหล็กรอบสระหนองยายเกิด ของหมู่ 19 มีปัญหาเนื่องจากพ้ืนที่ได้ไปติดที่ของ 
  ชาวบ้านซึ่งไม่มีหลักเขตแน่ชัด จึงยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ครับ   
  เรื่องฝายน้ำล้น หมู่ 10 โครงการได้ตกไป ขอให้ทำโครงการเข้ามาใหม่ครับ 
  เรื่องประปา หมู่ 10 อยู่ในขั้นตอนการประมาณราคา และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปครับ 

โครงการจัดงานวันผลไม้และไม้พันธุ์ดี ตำบลบ้านพระ ประจำปี 2567 (กิจกรรมชมสวน วิ่ง
ฟินกินผลไม้ ครั้งที่ 2 ณ วัดแม่พระท่ีพ่ึงของปวงชน ดงแหลมโขด หมู่ 9 ตำบลบ้านพระ)  
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567-1 มิถุนายน 2567  
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 มีการประกวดผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน ลองกอง เป็นต้น  
วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 06.00 น. ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่าน ร่วมพิธีเปิด  
โดยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) หลังจากนั้นจะมี
การวิ ่งฟินกินผลไม้ ครั ้งที ่ 2 เริ ่มจากวัดคาทอลิก-เส้นหลังวัด-ผ่านหมู่ 8-วัดคาทอลิก 
ระยะทาง 5 กิโลเมตร ครับ 

นางจรวยศรี อัศวเวทสถิต เรื่องฝายน้ำล้น หมู่ 4 เดิมได้ใช้กระสอบทรายไปก้ันไว้เป็นการชั่วคราว จึงอยากจะทำให้เป็น  
(ส.อบต.ม.4)  แบบถาวรค่ะ เมื่อก่อนชลประทานได้มาถ่ายรูปไป ขอให้ท่านนายกฯประสานชลประทานว่า 
  จะเข้ามาดำเนินการให้หรือไม่ค่ะ    
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นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ ขอให้หมู่บ้านทำหนังสือเข้ามา แล้วจะให้ช่างไปประสานแผนไปทางชลประทานครับ 
(นายก อบต.บ้านพระ)  
นางสาวอำพัน กัตพงษ์ เรื่องขอสนับสนุนเครื่องเล่นให้กับโรงเรียนวัดบ้านพระ จะสามารถทำได้หรือไม่ค่ะ 
(ส.อบต.ม.2) 
นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว เรื่องการขยายไหล่ทางเส้นหัวเขา-หมู่บ้านคณาทรัพย์ สามารถขยายได้ฝั่งเดียว เนื่องจาก  
(ส.อบต.ม.11)  ติดท่อการประปาส่วนภูมิภาค จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรครับ 
นายทศพล เหมือนพิทักษ์ เรื่องสอบถามการขุดลอกคลองสวนพริก จะมีการเข้ามาขุดลอกคลองหรือไม่ครับ ฝากให้ท่าน 
(รองประธานสภาฯ)  นายกประสานเรื่องให้ด้วยครับ   
นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ เรื่องขอสนับสนุนเครื่องเล่นให้กับโรงเรียนวัดบ้านพระ ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำหนังสือ 
(นายกอบต.บ้านพระ) ขอรับการสนับสนุนเข้ามาครับ จะตั้งงบประมาณสนับสนุนครับ 

เรื่องประปา หมู่ 11 การขยายไหล่ทางได้ติดต่อประปาส่วนภูมิภาคให้มาแก้ไขแล้ว เนื่องจาก
เดินท่อไว้ตื้น ครับ 
เรื่องขุดลอกคลองสวนพริก มาสำรวจเพื่อนำไปของบประมาณครับ ถ้าไม่ได้งบเค้าก็ไม่เข้ามา
ลอกคลองให้ และไม่ได้แจ้งให้เราทราบครับ ขอให้กองช่างประสานว่าจะเข้ามาขุดลอกคลอง
ให้หรือไม่ครับ  

นายบุญเชาว ปัณเขต สอบถาม เรื่องกล้อง CCTV หมู่ 1 ดำเนินการไปขั้นตอนไหนแล้วครับ 
(ส.อบต.ม.1) 
นายวงศ์ธวัช สาวาปี  กล้อง CCTV หมู่ 1 และหมู่ 15 ผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญาแล้วครับ 
(ปลัดอบต.บ้านพระ) 
นายสุทธสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ 
(ประธานสภาฯ)   ปิดประชุม  
ปิดประชุม เวลา 12.20 น.    
    

     (ลงชื่อ)                                                ผู้จดบันทึกการประชุม     
                   (นายวงศ์ธวัช  สาวาปี)    

                          เลขานุการสภาฯ     
 

ตรวจแล้ว 

(ลงชื่อ)                                                               (ลงชื่อ)  
          (นางสุกัลยา สุทธานันท์)     (นางสวิล  ตระกูลป้อง) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 

(ลงชื่อ)          ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                      (นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์) 
                          ประธานสภาฯ 

 


